



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) tại Thái Bình. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường

vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đại diện một số bộ, ngành trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

động 550 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo hình thức BOT. Các dự án BOT đều có sự thỏa thuận với địa phương; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách đối với các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương. Các dự án BOT khi đi vào hoạt động đã góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh; kết nối Thái Bình với các tỉnh lân cận; thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, do cơ chế, chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi; các dự án thường ở các huyện nên khó khăn trong quản lý vốn đầu tư, lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư chưa có sự hài hòa, thống nhất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến bất cập của một số trang thu phí; kỹ thuật hạ tầng về ứng dụng

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Giám sát dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức đối tác công tư



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Kỳ Đồng kéo dài.

Sáng ngày 28/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát dự án đầu tư xây dựng công trình đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn từ đường Trần Thủ Độ (thành phố Thái Bình) đến quốc lộ 10. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn

từ đường Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10 với chiều dài 1,6km, bề rộng 45m và dự án khu đô thị Kỳ Đồng Thái Bình Dragon City do Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long là nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đường Kỳ Đồng kéo dài sẽ kết nối trung tâm thành phố với cực phát triển phía Tây Bắc, góp phần thúc đẩy thông thương, giao lưu đối ngoại với các tỉnh lân cận, phát huy

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG

ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I

Sáng ngày 28/3, Đảng ủy Khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Quý I, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khởi các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham mưu cho Tỉnh ủy nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Các tổ chức cơ sở đảng kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; kết nạp 84 đảng viên mới; thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng, quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong quý II năm 2017, các tổ chức cơ sở đảng Khởi tiếp tục đẩy mạnh truyền nòng cốt nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; nắm chắc tình hình tư tưởng và quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

KHÁC ĐUẦN

Quà tặng từ trái tim

Sáng ngày 28/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung tâm thương mại Vincom Thái Bình tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Hưởng ứng thông điệp "Quà tặng từ trái tim", hơn 90 cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm thương mại Vincom Thái Bình đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức thu nhận được 63 đơn vị máu.

Việc hiến tặng những giọt máu hồng của cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm thương mại Vincom Thái Bình đã góp phần sẻ chia khó khăn với người bệnh, hướng tới mục tiêu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

HOANG LÃNH

BỆNH VIỆN NHI Ra mắt câu lạc bộ hội chứng tự kỷ

Sáng ngày 28/3, Bệnh viện Nhi đã tổ chức ra mắt và sinh hoạt lần thứ nhất câu lạc bộ hội chứng tự kỷ.

Câu lạc bộ hội chứng tự kỷ được thành lập ban đầu có gần 100 đại diện gia đình có trẻ rối loạn phổ tự kỷ tham gia. Mục đích đáp ứng nhu cầu, là nơi để các gia đình có con bị rối loạn phổ tự kỷ cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ và có thêm kiến thức khoa học về giáo dục đặc biệt nhằm nuôi dạy trẻ tốt hơn. Đồng thời, các gia đình được tham gia các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hội chứng tự kỷ.

Tại buổi sinh hoạt lần thứ nhất, các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thực hiện các hoạt động tư vấn trị liệu như hướng dẫn chẩn đoán tự kỷ và những việc cha mẹ cần làm; tìm hiểu về rối loạn tăng động, giảm chú ý ở trẻ; phương pháp hỗ trợ trẻ tự kỷ giao tiếp tại gia đình...

Qua câu hỏi của các thành viên câu lạc bộ, các bác sĩ, chuyên gia tâm lý đã hướng dẫn cụ thể để giúp các gia đình phát hiện sớm trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ từ gia đình để có phương pháp dạy trẻ hiệu quả nhất; giúp trẻ có hội phát triển và hòa nhập cộng đồng.

HÀ DUNG

Tập huấn nghiệp vụ điều tra cá thể, hành chính sự nghiệp và tôn giáo

Gần 110 người là các điều tra viên, công chức, người lao động Văn phòng Cục Thống kê tỉnh và chi cục thống kê các huyện, thành phố đã tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cá thể, hành chính sự nghiệp và tôn giáo do Cục Thống kê tỉnh khai mạc sáng ngày 28/3.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đại diện Cục Thống kê tỉnh thiệu các loại phiếu điều tra khởi hành chính sự nghiệp, khởi tôn giáo và khởi cá thể; giới thiệu công tác rà soát khởi cá thể và mẫu phiếu 2/TĐTKT-CT thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể (áp dụng cho các cơ sở không thuộc danh sách điều tra mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh); giới thiệu các loại biểu tổng hợp nhanh. Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung còn vướng mắc, đồng thời thực hành đối với các trường hợp đặc thù.

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức thành hai đợt: đợt 1 đối với khối doanh nghiệp, khối hành chính, sự nghiệp và đợt 2 đối với khối cá thể, khởi tôn giáo. Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày 28 - 29/3.

MINH HƯƠNG

THỊ TRẤN VŨ THƯ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (27/3/1987 - 27/3/2017).

Thị trấn Vũ Thư hiện có 10 tổ dân phố, 1.435 hộ với 5.071 nhân khẩu. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn bình quân đạt 10,26%/năm, thu nhập bình quân đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 50,54% cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành Nông nghiệp giảm còn 1,7%; trên địa bàn có 82 công ty, doanh nghiệp và 53 cơ sở thương mại, dịch vụ quy mô lớn. Năm 2016 thị trấn có 27% hộ giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,44%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đảng bộ, chính quyền thị trấn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị trấn Vũ Thư đã phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hàng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đưa thị trấn Vũ Thư trở thành đô thị loại IV vào năm 2020.

QUỲNH LƯU

Người tiêu dùng tràn trề với thời hạn bình ổn giá sữa

(Xem trang 2)



Kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông

(Xem trang 3)